



กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบรางวัลเยาวชนคนดี ครั้งที่ 9 พร้อมเริ่ม 2 โครงการใหม่ สืบทอดเจตนารมณ์ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เดินหน้ามอบรางวัลครั้งที่ 9 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณธรรม ชื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยในปีที่กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 748 ราย แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 491 ราย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 257 ราย รวม 748 รางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และประธานคณะกรรมการบริหาร กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กล่าวว่า 8 ปีที่ผ่านมา ได้มอบรางวัลให้นักเรียนเยาวชนคนดีแล้วกว่า 5,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท กองทุนนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์หนึ่งของท่าน



วิเชียร เตชะไพบูลย์

ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ซึ่งท่านมุ่งหวังใช้การศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ เยาวชนที่ทำความดีควรได้รับการสนับสนุนยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมและรักวัฒนธรรมความเป็นไทยให้กับเยาวชน



โดยได้จัดประกวดการอ่านภาษาไทย และประกวดมารยาทไทย

“ผมได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรามีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทำโครงการเพิ่มเติมต่อยอดจากการมอบรางวัลเยาวชนคนดี คือ **โครงการโรงเรียนคุณธรรม** ซึ่งจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ อย่างสม่ำเสมอ มาทำความร่วมมือเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ **โครงการประกวดการอ่านภาษาไทยและประกวดมารยาทไทย** สำหรับนักเรียนและนักศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการที่จะจัดทำขึ้นใหม่นี้ เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ที่มุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม รักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและภาคภูมิใจในการแสดงความเป็นไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อมาทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลผู้รับรางวัล ติดตามผลผู้ได้รับรางวัล นำเสนอแนวทางการต่อยอดการส่งเสริมคุณธรรมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร นำเสนอแผนงานโครงการ และงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ”

จากเจตนารมณ์ของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ให้ **ผู้วิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่น อุทิศตน ทดมเท เสียสละ** ในการบำเพ็ญสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมมาตลอดชีวิตท่าน การจากไปของท่านเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ที่ไม่สิ้นสุด